



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไขหวัดใหญ่ในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, prd., thailandplus, hfocus, mcot, thaigov, news1live, soudhitalk) ทวีตช่อง 5, NBT

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัด ยศ. และพลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จากการเฝ้าระวังดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ 270,000 คน ทุกคนได้รับวัคซีนโควิดครบสูงสุดถึง 5 เข็ม เฉลี่ยบางเรือนจำรับ 3 เข็ม ส่วนอัตราการติดเชื้อในเรือนจำมีมากกว่าแสนคน แต่เสียชีวิต 207 คน คิดเป็น 0.02% เจ้าหน้าที่เรือนจำเสียชีวิต 2 คน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำที่ผ่านมามีความร่วมมืออย่างดีจากกรมควบคุมโรค ส่วนการติดเชื้อซ้ำในเรือนจำบางคนพบติดเชื้อรวม 2-3 ครั้งต่อคน จึงมีการจัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับวัคซีนไขหวัดใหญ่ โดยกรมควบคุมโรคจะจัดสรรวัคซีนให้แบบไปวาเลนท์ เริ่มเดือน พ.ค. ส่วนอัตราการติดเชื้อ ไขหวัดใหญ่ในเรือนจำ 3,500 คน

2. สถานการณ์ในประเทศ-สายพันธุ์ XBB.1.16

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, soudhitalk, news1live, hfocus, mcot, thailanplus, newtv, bluechipthai, thebangkokinsight) ทวีตช่อง 5, NBT

- พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สัปดาห์ล่าสุด 16-22 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อใหม่รักษาใน รพ. เฉลี่ย 1,088 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่ากว่า ๆ ผู้เสียชีวิต 5 ราย ในจำนวนนี้ 4 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดเลย ส่วนอีก 1 ราย ได้รับเข็มที่ 2 มานานแล้ว ดังนั้น เป็นความสำคัญที่ต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ข้อมูลพบว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เกือบ 2 ล้านคน ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จึงขอให้ อสม. เร่งรณรงค์ให้กลุ่มดังกล่าวมารับวัคซีน ทั้งนี้ ในเดือน พ.ค. จะถึงรอบการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ก็จจะรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกัน ซึ่ง สธ. ได้เตรียมวัคซีนโควิด 19 ชนิดดั้งเดิม และชนิด 2 สายพันธุ์ (Bivalent) บริการที่สถานพยาบาลทุกแห่ง โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันมีมติให้ฉีดเป็นวัคซีนประจำปี ตามผลการศึกษาวิจัยว่าสามารถฉีดร่วมกันได้ ไม่เกิดปัญหาภูมิคุ้มกันต้านทาน และปัจจุบันมีการวิจัยผลิตวัคซีน 2 โรคนี้ให้อยู่ในหลอดเดียวกัน ส่วนกรณีการสอบสวนโรคแรงงานชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด 19 จนเสียชีวิต ขณะนี้ได้ข้อมูลจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ว่ามีลักษณะปอดอักเสบ เบื้องต้นผู้ป่วยไม่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับการรักษาเลย คาดว่าจะได้ผลสอบสวนเรื่องสายพันธุ์เร็ว ๆ นี้ สำหรับกรณีความกังวลต่อสายพันธุ์ XBB.1.16 ทำให้เกิดอาการตาอักเสบ ลืมตาไม่ขึ้น นั้น ในอดีตเราเจอโควิดที่มีอาการตาแดง ตาอักเสบ แต่มีน้อยมาก แต่ปัจจุบันอาการตาแดงยังไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าติดเชื้อ XBB.1.16 และข้อมูลในประเทศไทยยังไม่พบอาการตาอักเสบ แต่มีรายงานพบในต่างประเทศ



- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อ XBB.1.16 อาการปัจจุบันไม่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แต่บางรายพบอาการตาแดง มีขี้ตา แต่ข้อมูลผู้ติดเชื้อ XBB.1.16 ในไทยกว่า 20 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กนั้นมีประมาณ 2 ราย ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีอาการตาแดง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, pptvhd36, TNN)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจและผู้ป่วยหนัก รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ประเทศอินเดีย รายงานพบอาการตาแดง คันตา ขี้ตาเหนียว ทำให้ลืมตาลำบาก โดยเฉพาะในเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ XBB.1.16 เหมือนกับอาการจูกไม่ไ้ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นลักษณะค่อนข้างจำเพาะของคนติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา คาดว่าจะระบาดเข้ามาในไทยและแทนที่สายพันธุ์อื่นอย่างแน่นอน โดยสายพันธุ์นี้มีอาการคล้ายกับไขหวัดใหญ่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกเสมหะ แต่จะมีอาการจำเพาะเพิ่มเข้ามา คือตาแดง ขี้ตาเหนียว ลืมตาได้แต่ลืมลำบาก และจากการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พบ 1 คน มีอาการตรงตามกับการติดเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.16 ตรวจสอบประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ได้รับการรักษาหายแล้ว ย้ำว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะการระบาดจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ ยังรับมือได้ ตอนนี้ทั้งยาเวชภัณฑ์ บุคลากร รวมถึงเตียงรองรับผู้ป่วยมีเพียงพอ แต่ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือรับการฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ทุกปี ปีละ 1 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

- น.ส.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า ตอนนี้อยอดติดเชื้อใน กทม. วันละประมาณ 1,000 คน ขอความร่วมมือเมื่อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไปร่วมกิจกรรม หรือใกล้ชิดคนในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ คนมีโรคประจำตัว และไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยหรือไม่ฉีดเข็มกระตุ้น ให้ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ส่วนผู้แอดมิท ตอนนี้ใช้เตียงไป 40% และถ้าถึง 80% จะเพิ่มพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีภูมิจากโควิด 94% เป็นภูมิมาจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อ สำหรับสายพันธุ์ XBB.1.16 ถือว่าเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันสำหรับสายพันธุ์นี้ เนื่องจากปกติถ้าสายพันธุ์ไหนอยู่กับเรานาน ๆ เราก็จะมีภูมิคุ้มกันในสายพันธุ์นั้น ขณะนี้ สายพันธุ์ XBB .1.5 กำลังระบาดในอเมริกา ซึ่งสายพันธุ์นี้ ติดต่อกันได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA ประมาณ 17-20 % แต่ยังมีโควิดอีก 20 กว่าสายพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งน่าจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิม ๆ ในอนาคต ดังนั้น วัคซีนจึงเป็นอาวุธสำคัญ</p> <p>3. แนะนำผู้จัดการเข้มมาตรการโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, Hfocus, TNN, mcot, 77kaoded, prd., , thailandplus, thejournalistclub, soudhitalk, topnews, thebangkokinsight, ChiangmaiNews) Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5, สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 3, ThaiPBS, ทีวีช่อง 5, NBT</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำจัดงานคอนเสิร์ต งานปาร์ตี้ การแข่งขันกีฬา และงานมหรสพรื่นเริงต่างๆ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเว้นระยะห่างและกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป โดยเฉพาะในอาคารพื้นที่ปิดอาจมีการระบายอากาศไม่ดี ที่สำคัญต้องใส่ใจเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม จัดให้มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน ส่วนผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายไปในวงกว้าง</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ต้านนโยบายกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., news1live, nationtv)</p> <p>- เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชน ต้านกัญชาเสพติด แลกเปลี่ยนจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 7 ถึงแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ “1 เสี่ยงเพื่อเยาวชน” เลือกตั้งเพื่อปกป้องเยาวชนจากกัญชาเสรี พร้อมแนบคลิปในยูทูปช่องห่างกัญชา เรื่อง 1 เสี่ยงเพื่อเยาวชน “อนาคตของชาติ อำนาจอยู่ในมือคุณ” ระบุ ปี 2565 นายอนุทิน รมว.สธ. ประกาศปลดพิษกัญชาจากการเป็นยาเสพติด แต่ยังไม่มีความหมายควบคุมรองรับ เป็นกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์จริงหรือ</p> <p>2. ป้ายร้านขายกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ภาพป้ายไฟชื่อร้านขายกัญชา “Addicted” พร้อมระบุ ร้านขายกัญชาใน กทม. ตั้งชื่อได้ตรงและแรงแบบไม่เกรงใจ Addict แปลว่าเสพติด กัญชาเพื่อการแพทย์คือข้ออ้าง กัญชาเพื่อการที่คือความจริง ในนามวิชาชีพแพทย์ แม้จะอายุเกิน 20 ปี แต่เราก็ไม่ควรส่งเสริม ไม่ควรเปิดกว้างจนการขายกัญชาใจแข็งกว่าการขายบุหรี่ที่ห้ามติดป้ายโฆษณาใด ๆ ตาหนีเจ้าของนโยบายไร้ความรับผิดชอบ</p> <p>3. ขอโอกาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ภาพจากเพจเรื่องเล่าเช้านี้ นายอนุทินขอโอกาสในการเลือกตั้ง ชูนโยบายขยายบริการสาธารณสุข ระบุ นโยบายกัญชาเสรี ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ก่อนมีกฎหมายควบคุมจะว่าอย่างไร เดินหน้าต่อหรือปล่อยไว้แบบนี้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ระดมสมองวางฉากทัศน์อนาคตกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Radio-สวท., thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฉากทัศน์ภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันทำข้อเสนอภาพอนาคตของ สธ. ในระยะ 3 ปี ระหว่างปี 67-69 ว่า สธ. จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรทั้งด้านบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ระบบและวิธีการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการ ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านบริหาร ด้านพัฒนาการแพทย์ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และด้านนักรักษา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลัด สธ. ยืนยันไม่เคยมีนโยบายตัดโอทีบุคลากรใน รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผจก., ข่าวสด, มติชน, thailandplus, thaigov, Hfocus, thaipbs, mcot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งให้ นพ.สสจ. ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีการโพสต์ข้อความร้องเรียนในสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. ว่ามี รพศ.ขนาดใหญ่ตัดโอทีบุคลากร จากปัญหาการบริหารขาดทุนใน รพ. การสอบถามนี้ไม่ได้เพื่อเอาผิดเรื่องการบริหาร รพ.ขาดทุน แต่เป็นการสอบถามกรณีการตัดโอทีบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.จริงหรือไม่ เพราะทำไม่ได้ไม่เคยมีนโยบายให้ตัด และต้องชี้แจงว่านำเงินบำรุง รพ.ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านใด โดยมอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ รองปลัด สธ. ติดตามเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังเร่งให้ทุก รพ. จัดทำโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าใน รพ.ขณะนี้ มีสถานพยาบาลทำโซลาร์เซลล์แล้ว 200 แห่ง คิดเป็น 20% จากโรงพยาบาลในสังกัด สธ. 1,000 แห่ง</p>	-
<p>ทนาย Care Manager ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, The Reporters)</p> <p>- นพ.นิริรัตน์ บุญตานนท์ ผอ.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้เฉพาะด้านและเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพ</p>	-
<p>โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thansettakij)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. พร้อมด้วย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) นำระบบดิจิทัลมาช่วยในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า คาดว่าจะติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้ภายในโครงการจะมีระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้า ที่จะช่วยให้ติดตามและอ่านค่าหน่วยการผลิตไฟฟ้าได้แบบ Realtime ทำให้สามารถกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>ปลัด นพ.สุวัฒน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์คลิปยูทูปเรื่อง Proud to be หมอผู้ให้โอกาส ของช่อง Mahidol Channel พร้อมระบุ นพ.สุวัฒน์ วีรยพงษ์สุกิจ (หมอตุ้) ผอ.สำนักส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทีมงาน นพ.สงวน ที่ช่วยกันพัฒนาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ระบบความเป็นธรรมสุขภาพของไทย ถูก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ สั่งปลดออกจากตำแหน่ง วิตที่คนชู้ตนี้แสดงถึงผลงานโดดเด่น คือหลักฐานที่ชัดเจนว่า คนที่อยู่ยากใน สธ.ยุคนี้</p>	-
<p>ก๊าซหุงต้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC</p> <p>- โพสต์ระบุ ขณะนี้คาดว่าวัยรุ่นไทยจำนวนมากทั้งชายและหญิงเป็นหลักแสนคนติดก๊าซหุงต้มมานานหลายปีแล้ว พร้อมยกเคสคนไข้เริ่มใช้ก๊าซหุงต้มครั้งแรกเมื่ออายุ 17 ปี ปีแรกดูดประมาณวันละ 10-20 หลอดโลหะ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 100-200 หลอดโลหะ ปีที่ 3 บางวันดูดมากถึงวันละ 400 หลอดโลหะ ราคาประมาณหลอดละ 13 บาท เดือนก่อนจะเริ่มมีอาการทางระบบประสาทซ็อกก๊าซหุงต้มถึงเดือนละ 1 แสนบาท เริ่มมีอาการทางระบบประสาทหลังดูดก๊าซหุงต้มนาน 3 ปี ครั้ง โดยเริ่มที่เท้าก่อน กระดกเท้าไม่ขึ้น เดินขึ้นบันไดไม่ได้ ต่อมามือหยาบของไม้ได้ มือเท้าชาทั้ง 2 ข้าง คาดว่าจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในวัยรุ่นไทย แต่บุคลากรทางการแพทย์รู้จักโรคนี้น้อยมาก เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ รวมถึงขอให้ช่วยสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงอันตรายจากผลข้างเคียงระยะยาวของก๊าซหุงต้ม ก่อนที่วัยรุ่นไทยจำนวนมากจะทุพพลภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้ สร้างภาระให้กับครอบครัวและประเทศ</p>	-
<p>แฮกเกอร์ 9near</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ระบุ มาได้ทุกวัน SMS และโทรหลอกวงไม่รู้เรื่องเกี่ยวข้องใหม่ กับข้อมูลในหมอบรรณที่แฮกเกอร์จำ 9near แฮกออกมาหรือฮั้วกันเอาข้อมูลออกมาขาย ซึ่งความจริงก็ยังมีอยู่ ทั้งนี้ การอุดหนุนระบบข้อมูลบุคคลของ สธ.ถึงไหน ไม่มีใครรู้ ปลัดโอภาส ถือหลักนิ่งเสียแต่สิ่งทอง ตนเองไม่พูดถ่มไม่ส่งสัญญาณให้โฆษกหรือคนอื่นพูดด้วย</p>	-